

พ.ศ. ๒๕๖

ว.ศ. ๒๕๖๕/๒๙  
๒๕/๐๖/๕๙

๐๐๖ ๕๓๖๓/๕๙  
๒๓/๐๖/๕๙

12-42%

พ.ศ. ๒๕๖๕/๒๙

๙๙.๕๓๖๓/๒๙

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0212/ว3936

### ต้นฉบับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ซป 8608

วันที่ 22 มิ.ย. 2559

เรื่อง สรุปแสดงการณ้ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ที่ ๒๑๐ 4991 / ๒๗ ส.ย. ๕๙

เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สรุปแสดงการณ้ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุข	
ให้คนในชาติ ประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559	
	หมายเหตุ

*(Signature)*

วิลาสินี  
๐/๕

(นายฉัตรชัย บุญลือ)

ลบก.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรียน รองอธิบดี, อภก., ออ.อภ.

เพื่อทราบและพิจารณา

มติประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

*(Signature)*

23 ส.ย. 2559

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อธิบดี

นายไพโรจน์

เรียน อ.ร.ส.ป. 1-17 อ.ร.ส.ป.

เพื่อพิจารณาและพิจารณา

และมติ (เรื่องอื่น)

*(Signature)*

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดี

เรียน ออ.อภ.

เพื่อโปรด

*(Signature)*

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

พ.ศ. ๒๕๖

27 ส.ย. 2559



## บันทึกข้อความ

กรมชลประทาน  
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เลขรับ ๙๖/๘๖๐๘/๕๙  
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร ๐-๒๖๒๙-๙๐๕๙

ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๓๓๒

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปแผนลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำสรุปแผนลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๑ โดยมีประเด็นเพื่อทราบ ดังนี้

๑. การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. ปัญหาของประเทศ

โดยแต่ละประเด็นมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปแถลงการณ์รายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. การปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมโดยใช้ระบบหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ หญ้าแฝกสามารถ (๑) ปลูกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเร็วน้ำฝน ป้องกันน้ำป่าไหลหลาก และลดการชะล้างแร่ธาตุในหน้าดิน (๒) ควบคุมร่องน้ำเสริมความมั่นคงให้คันดิน (๓) รักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้เป็นพืชคลุมดิน และเป็นอินทรีย์วัตถุในดิน หรือ (๔) ปลูกรอบขอบสระเพื่อรองตะกอนดิน และยึดติตรอบขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย ผาสุกว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันกำกับดูแลส่งเสริมประชาชนร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ๆ ในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำ ปลูกผลไม้ พริก หอม กระเทียม กล้วย อ้อย แล้วก็ไม้ยืนต้นเสริมไปด้วย ริมน้ำ ริมคันคูคลองต่าง ๆ เพราะจะได้มีคนดูแล ต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตรอดได้จะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ขอให้มีการทำฟายชะลอน้ำ แล้วก็พืชคลุมดินหรือต้นไม้ที่โตเร็ว คลุมดินไว้ก่อนเพื่อเก็บความชุ่มชื้น

๒. ปัญหาของประเทศไทยใหญ่ ๆ ของประเทศมี ๓ เรื่อง ได้แก่ กระบวนการทางกฎหมาย ระบบราชการและการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม

๒.๑ ด้านกฎหมายช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๗ ได้มีการผลักดันกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ ทำได้เพียง ๑๒๐ ฉบับ ในขณะที่รัฐบาลได้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สามารถเร่งรัดการออกกฎหมายที่จำเป็น ได้ ๑๗๒ ฉบับ โดยไม่สนใจเรื่องของการบริหารเพื่อหวังผลทางการเมืองเน้นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญและไม่แทรกแซงฝ่ายตุลาการเหมือนในอดีตที่ผ่านมา กฎหมาย “คุณภาพ” ที่หลายฝ่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นของประเทศ อาทิ กฎหมายเศรษฐกิจ มี พ.ร.บ. จำนวนเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ร.บ. สัมผัสสายกฎหมายตามพันธะระหว่างประเทศ มี พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตามสนธิสัญญาไซเตส พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการแก้ปัญหา กฎหมายเรื่อง ICAO เรื่อง พ.ร.ก. ประมง ตามข้อตกลง IUU พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ตามพิธีสารมาดริด ฯลฯ สำหรับการปรับปรุงกฎหมาย ในระยะต่อไป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ คือ กฎหมายในเชิงปฏิรูปตามนโยบายรัฐบาล เช่น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ร.บ. บริษัทวิสาหกิจ พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

กลุ่มที่ ๒ คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เรียกว่ากฎหมายลูก กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกันหมด

กลุ่มที่ ๓ คือกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ต้องออกตามร่างรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๑๒๐ วัน กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ๑๒๐ วัน เป็นต้น

กลุ่มที่ ๔ คือการแก้ปัญหาในระบบราชการ ที่ผ่านมามีกฎหมายทับซ้อนกันมากเกินไป บางอย่างก็ทันสมัย ไม่ทันสมัยบ้าง อาจจะไม่เคยมีการตรวจสอบ ที่ผ่านมามีผลที่ทำให้หลายอย่างล่าช้า บางกฎหมายซ้ำซ้อนกัน บางครั้งก็ไม่มีผู้รับผิดชอบ เพราะหลายกระทรวงทำด้วยกัน งบประมาณต่างหน่วยต่างทำ รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้ทบทวนความจำเป็นในการออกกฎหมาย ทุก ๕ ปี พร้อมทั้งการจะออกกฎหมายได้นั้น ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การตรวจสอบร่างกฎหมาย checklist ๑๐ ข้อ เช่น แนวทางการทำกฎหมายลูก การบูรณาการกิจกรรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ๒.๒ ระบบราชการ

๑) การติดต่อราชการที่ผ่านมา ใช้เวลามาก ขั้นตอนยุ่งยาก ต้องมีการเตรียมการ ใช้เอกสารหลายฉบับ รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีระบบ e-Government มาใช้ ต้องใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มีการปรับปรุงในส่วนของกระทรวง ICT ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (OSS) ให้ทั่วถึง และออก พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อให้การบริการประชาชน มีความชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว ป้องกันการเรียกรับเงิน การทุจริตของเจ้าหน้าที่

๒) กลไกราชการที่มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต รัฐบาลได้แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ป.ป.ง. ป.ป.ท. ให้เป็นอิสระจากการเมือง เพิ่มอำนาจตรวจสอบ เพิ่มบทบาทให้ศูนย์ต่อต้านการทุจริต ประจำกระทรวงออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ระบบ e-Bidding

๓) ได้มีการปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการทุกประเภท

๔) มีช่องทางศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐได้ หลายเรื่องแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปีที่ผ่านมา แก้ไขได้ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์

๒.๓ การแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย รัฐบาลได้นำเอาคดีสำคัญของประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คดีจำหน่ายข้าว คดีคลองด่าน คดีฟิลลิป มอร์ริส เป็นต้น การแก้ปัญหาการดำเนินคดีในศาลในคดีที่สำคัญ เช่น กรณีใช้วิธีพิจารณาล่าช้า เช่นคดีค้ำมนุษย์ คดียาเสพติด ได้ให้มีการเปิดแผนกคดีค้ำมนุษย์ ยาเสพติด ขึ้นในศาลชั้นต้น กรณีศาลถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ให้สามารถโอนคดีไปพิจารณานอกพื้นที่ได้ หากมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวก ให้มีการออก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วย ที่ต้องตกไปเป็นผู้ต้องหา ทั้งนี้ เพื่อชำระไว้ซึ่งความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความสงบสุขในสังคมไทยในอนาคต อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายเรื่องด้วยกันที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจะได้วางรากฐานไว้ให้ตาม Road map ระยะที่ ๑ จน ถึงปี ๒๕๖๐ ที่เหลือก็จะบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการประเมินทุก ๑-๕ ปี ๔ ช่วง คือ ๔ แผน รวม ๒๐ ปี

.....

## สรุปประเด็นแถลงการณ์จากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น	การมอบหมายหน่วยงาน
<p>๑. การปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมโดยใช้ระบบหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ หญ้าแฝกสามารถ (๑) ปลูกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเร็วน้ำฝน ป้องกันน้ำป่าไหลหลาก และลดการชะล้างแร่ธาตุในหน้าดิน (๒) ควบคุมร่องน้ำ เสริมความมั่นคงให้คันดิน (๓) รักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้เป็นพืชคลุมดิน และเป็นอินทรีย์วัตถุในดิน หรือ (๔) ปลูกรอบขอบสระเพื่อรองตะกอนดิน และยึดติดรอบขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย ผากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันกำกับดูแลส่งเสริมประชาชนร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ๆ ในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำ ปลูกผลไม้ พริก หอม กระเทียม กล้าย อ้อย แล้วก็ไม่ย่นต้นเสริมไปด้วย ริมน้ำ ริมคันคูคลองต่าง ๆ เพราะจะได้มีคนดูแลต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ขอให้มีการทำฝายชะลอน้ำ แล้วก็พืชคลุมดินหรือต้นไม้ที่โตเร็ว คลุมดินไว้ก่อนเพื่อเก็บความชุ่มชื้น</p>	<p>๑. รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) เพื่อทราบ ๒. มอบหมาย พต. เพื่อทราบ</p>
<p>๒. ปัญหาของประเทศไทยใหญ่ ๆ ของประเทศมี ๓ เรื่อง ได้แก่ กระบวนการทางกฎหมาย ระบบราชการและการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๒.๑ ด้านกฎหมายช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๗ ได้มีการผลักดันกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้าด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ ทำได้เพียง ๑๒๐ ฉบับ ในขณะที่รัฐบาลได้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สามารถเร่งรัดการออกกฎหมายที่จำเป็น ได้ ๑๗๒ ฉบับ โดยไม่สนใจเรื่องของการบริหารเพื่อหวังผลทางการเมืองเน้นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญและไม่แทรกแซงฝ่ายตุลาการเหมือนในอดีตที่ผ่านมา กฎหมาย “คุณภาพ” ที่หลายฝ่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นของประเทศ อาทิ กฎหมายเศรษฐกิจ มี พ.ร.บ. จำนวนเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ร.บ. ส้มละลายกฎหมายตามพันธะระหว่างประเทศ มี พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตามสนธิสัญญาไซเตส พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการแก้ปัญหา กฎหมายเรื่อง ICAO เรื่อง พ.ร.ก. ประมง ตามข้อตกลง IUU พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ตามพิธีสารมาดริด ฯลฯ สำหรับการปรับปรุงกฎหมาย ในระยะต่อไป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ ๑ คือ กฎหมายเชิงปฏิรูปตามนโยบายรัฐบาล เช่น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ร.บ. บริษัทวิสาหกิจ พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ</p> <p>กลุ่มที่ ๒ คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เรียกว่ากฎหมายลูก กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกันหมด</p> <p>กลุ่มที่ ๓ คือกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ต้องออกตามร่างรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๑๒๐ วัน กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ๑๒๐ วัน เป็นต้น</p> <p>กลุ่มที่ ๔ คือการแก้ปัญหาในระบบราชการ ที่ผ่านมามีกฎหมายทับซ้อนกันมากเกินไป บางอย่างก็ทันสมัย ไม่ทันสมัยบ้าง อาจจะไม่เคยมีการตรวจสอบ ที่ผ่านมามีผลที่ทำให้หลายอย่างล่าช้า บางกฎหมายซ้ำซ้อนกัน บางครั้งก็ไม่มีผู้รับผิดชอบ เพราะหลายกระทรวงทำด้วยกัน งบประมาณต่างหน่วยต่างทำ รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้ทบวงความจำเป็นในการออกกฎหมาย ทุก ๕ ปี พร้อมทั้งการจะออกกฎหมายได้นั้น ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์</p>	<p>๑. รองปลัด กษ. ทุกท่านเพื่อทราบ ๒. มอบหมายทุก หน่วยงานเพื่อทราบ</p>

ประเด็น	การมอบหมายหน่วยงาน
<p>การตรวจสอบร่างกฎหมาย checklist ๑๐ ข้อ เช่น แนวทางการทำกฎหมายลูก การบูรณาการกิจกรรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ระบบราชการ</p> <p>๑) การติดต่อราชการที่ผ่านมา ใช้เวลามาก ขั้นตอนยุ่งยาก ต้องมีการเตรียมการ ใช้เอกสารหลายฉบับ รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีระบบ e-Government มาใช้ ต้องใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มีการปรับปรุงในส่วนของกระทรวง ICT ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (OSS) ให้ทั่วถึง และออก พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อให้การบริการประชาชน มีความชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว ป้องกันการเรียกรับเงิน การทุจริตของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒) กลไกราชการที่มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต รัฐบาลได้แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ปปง. ป.ป.ท. ให้เป็นอิสระจากการเมือง เพิ่มอำนาจตรวจสอบ เพิ่มบทบาทให้ศูนย์ต่อต้านการทุจริต ประจำกระทรวงออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ระบบ e-Bidding</p> <p>๓) ได้มีการปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการทุกประเภท</p> <p>๔) มีช่องทางศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐได้หลายเรื่องแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว ปีที่ผ่านมา แก้ไขได้ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์</p> <p>๒.๓ การแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย รัฐบาลได้นำเอาคดีสำคัญของประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คดีจำนำข้าว คดีคลองด่าน คดีฟิสิกส์ มอริส เป็นต้น การแก้ปัญหาคดีในศาลในคดีที่สำคัญ เช่น กรณีใช้วิธีพิจารณาล่าช้า เช่นคดีค้ำมนุษย์ คดียาเสพติด ได้ให้มีการเปิดแผนกคดีค้ำมนุษย์ ยาเสพติด ขึ้นในศาลชั้นต้น กรณีศาลฎีกาแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ให้สามารถโอนคดีไปพิจารณานอกพื้นที่ได้ หากมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวก ให้มีการออก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วย ที่ต้องตกไปเป็นผู้ต้องหา ทั้งนี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความสงบสุขในสังคมไทยในอนาคต อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายเรื่องด้วยกันที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจะได้วางรากฐานไว้ให้ตาม Road map ระยะที่ ๑ จน ถึงปี ๒๕๖๐ ที่เหลือก็จะบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการประเมินทุก ๑-๕ ปี ๔ ช่วง คือ ๔ แผน รวม ๒๐ ปี</p>	